



## ไข้เลือดออกปี'62พุ่ง ยอดเสียชีวิต140คน ป่วยอีก1.1แสนราย สธ.เร่งกำจัดยุงลาย

กรมควบคุมโรคเผยปี 2562 ผิดการ  
คาดหมาย ป่วยไข้เลือดออก

▶▶▶ ต่อ : ไข้เลือดออก - หน้า 2

### ไข้เลือดออก

1.1 แสนราย ตาย 140 ศพ วอน ปชช.  
เก็บบ้าน เก็บขยะ แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ  
ยุงลาย ป้องกันเจ็บป่วยเสียชีวิต ด้าน  
“สาริต” รัฐฯหลังป่วยด้วยโรค “ชิคุนกุนยา”  
ประกาศทำสงครามกำจัดยุงลาย 10 ม.ค.  
2563

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม นายสาริต  
ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวถึงความ  
คืบหน้าการจัดกิจกรรม “วิ่งไล่ยุง” ว่า  
จากการพิจารณาร่วมกันของหน่วยงานที่  
เกี่ยวข้อง เช่น กรมอนามัย กรมควบคุม  
โรค เห็นว่าเนื่องจากเข้าสู่หน้าแล้ง ไม่มีฝน  
ตกลงมาแล้ว เป็นโอกาสอันดีที่เราจะร่วม  
กันกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการเจ็บ  
ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย  
หรือชิคุนกุนยา และใช้ติดเชื้อไวรัสซิกา  
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ผ่านมารณรงค์  
กำจัดลูกน้ำยุงลายยังมีปัญหาอยู่ โดยเฉพาะ  
ในส่วนของ การเข้าไปฉีดพ่นยา  
ในบ้าน ในที่ส่วนบุคคล ประชาชนส่วนหนึ่ง  
ยังไม่ให้ความร่วมมือ ดังนั้นในปีนี้อาจ  
ต้องมีการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก อย่าง  
ต่อเนื่องเพิ่มเติมจากมาตรการที่บุคลากร  
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการอยู่โดยจะใช้  
การจัดกิจกรรมวิ่งไล่ยุง ในวันที่ 10 ม.ค.  
2563 เป็นจุดเริ่มต้น

“เนื่องจากผมเจ็บป่วยด้วยโรคชิคุนกุนยา ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อจากยุงลาย ผม  
เข้าใจถึงคนที่ป่วยด้วยโรคนี้ พอสัมผัสด้วย  
ตัวเองก็รู้แล้วว่าทรมานแค่ไหน ยิ่งป่วยเอง  
ยิ่งต้องทำการรณรงค์มากยิ่งขึ้นเพื่อให้สังคม  
เห็นถึงอันตรายจากยุงลาย และผมเองเป็น  
คนออกกำลังกายอยู่แล้วจึงมองว่าน่าจะนำ  
มาส่งเสริมการวิ่งได้ขงเป็นการรณรงค์ครั้ง  
ใหญ่”นายสาริต กล่าว

ด้าน นพ.จักรศักดิ์ แก้วจรัส รอง  
อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การจัด  
กิจกรรมจะเริ่มในวันที่ 10 ม.ค.2563 เวลา  
15.00 น. เป็นต้นไป กลุ่มเป้าหมายจำนวน  
3,000 คน แบ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ ประมาณ  
2,000 คน กลุ่มนักวิ่งประจำ นักวิ่งอาชีพ  
ประมาณ 1,000 คน จะมีทั้งการเดิน วิ่ง  
ระยะทาง ประมาณ 5 กิโลเมตร ตั้งแต่  
พื้นที่กระทรวงสาธารณสุขเรื่อยไปจนถึง  
โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยจะทำการเดิน วิ่ง  
พร้อมกับการสำรวจ และทำลายแหล่งเพาะ

ต่อ : ไข้เลือดออก - หน้า 10

### ไข้เลือดออก

พันธุ์ลูกน้ำยุงลายซึ่งต้องเรียนว่า  
ทุกพื้นที่ สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์  
ลูกน้ำยุงลายได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นถ้วย  
ชาม กะละมัง แม้แต่แจกันดอกไม้ จาน  
รองขาตู้กับข้าว ที่มีน้ำขังอยู่ หรือ แม้  
กระทั่ง ขยะ ถูพลาสติก บริเวณที่มี  
การมัดปากถุงเล็กๆ ใบไม้ต่าง หาก  
มีน้ำขังก็สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์  
ยุงลายได้ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเราต้อง  
เก็บบ้าน เก็บขยะให้สะอาด ปราศจาก  
ลูกน้ำยุงลาย ทั้งนี้ กิจกรรมวิ่งไล่ยุง  
ในวันที่ 10 ม.ค. จะถือเป็นการ Kick  
Off ซึ่งสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นการ  
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยจะมีการ  
ถ่ายทอดสด ไปยังสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดใดมีความ  
พร้อมก็จะดำเนินการรณรงค์กำจัด  
ลูกน้ำยุงลายพร้อมกัน จะจัดใหญ่  
จัดเล็กแล้วแต่พื้นที่

นพ.จักรศักดิ์กล่าวต่อว่า ยุงลาย  
เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ไข้ปวด  
ข้อยุงลาย หรือชิคุนกุนยา และโรคติด  
เชื้อไวรัสซิกา ซึ่งโรคชิคุนกุนยาไม่ได้  
ทำให้เสียชีวิตแต่กระทบกับการใช้ชีวิต  
กระทบกับการทำงานเพราะทำให้เกิด  
การปวดเมื่อยตามร่างกาย ขณะที่โรค  
ติดเชื้อไวรัสซิกาก็ไม่มีผลกระทบต่อ  
คนทั่วไปยกเว้นทารกในครรภ์ซึ่งขณะ  
นี้ไม่มีความผิดปกติ แต่ที่เราเป็นห่วง  
คือโรคไข้เลือดออกเพราะเมื่อป่วยแล้ว  
สามารถทำให้เสียชีวิตได้ โดยในปี 2562  
กรมควบคุมโรคได้มีการคาดการณ์  
สถานการณ์เอาไว้ว่าจะมีการระบาดมี  
ผู้ป่วยไม่เกิน 1 แสนราย และเสียชีวิต  
ไม่เกิน 100 ราย ล่าสุด จากการรวบรวม  
ข้อมูลพบว่าสถานการณ์เกินไปจากที่เรา  
ตั้งเป้าไว้เยอะ โดยมีผู้ป่วย 1.1 แสนราย  
เสียชีวิต 140 กว่าราย ฉะนั้นในปี  
นี้ หากเราเริ่มรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายกัน  
ตั้งแต่ต้น ก็หวังว่าจะช่วยลดอัตราการ  
เจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก  
ได้ ถ้าให้ตั้งความหวังก็หวังว่าจะมี  
ผู้ป่วยไม่เกิน 1 แสนราย และมีผู้เสียชีวิต  
ไม่เกิน 100 ราย

